

ANG IMPRASTRAKTURA NG PAARALAN: KAILANGAN SA PAGPAPABUTI NG EDUKASYON

by:

Marlon D. Pizarro

Teacher III, Nagwaling Elementary School

Ang imprastraktura ng paaralan ay isang mahalagang elemento sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon. Ito ay kinabibilangan ng mga pasilidad tulad ng mga silid-aralan, laboratoryo, silid-aklatan, at iba pa na ginagamit ng mga mag-aaral at guro sa kanilang mga aralin at pagtuturo. Ang maayos na imprastraktura ng paaralan ay nakakaapekto sa mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral, kalusugan, at kaayusan sa kanilang kapaligiran.

Ayon sa isang pag-aaral na ginawa ng Asian Development Bank (ADB) noong 2017, ang mga bansang may magandang imprastraktura ng paaralan ay nakakamit ng mas mataas na marka sa international assessments sa edukasyon tulad ng Program for International Student Assessment (PISA) at (Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)). Ang pagkakaroon ng magandang imprastraktura ng paaralan ay nakatutulong sa pagpapalawak ng kaalaman ng mga mag-aaral, pagpapabuti ng kahusayan sa pagtuturo ng mga guro, at pagpapalakas sa moral at pagkakaisa ng mga mag-aaral.

Sa kasalukuyan, ang Department of Education (DepED) ay gumagawa ng mga hakbang upang mapabuti ang imprastraktura ng paaralan sa buong bansa. Ilan sa kanilang mga hakbang na ginagawa ay ang sumusunod:

Pagtatayo ng mga bagong silid-aralan - Naglalaan ang DepED ng pondo para sa pagpapatayo ng mga bagong silid-aralan sa mga paaralan na may kakulangan. Kasama

rin sa pondo ang pagpapagawa ng mga pasilidad tulad ng mga laboratory, silid-aklatan, at iba pa.

Pagpapagawa at pagpapalawak ng mga eskwelahan – Katuwang ng iba't ibang ahensiya ng gobyerno at mga pribadong sektor, nagpapagawa at nagpapalawak ang DepEd ng mga paaralan sa mga lugar na may kakulangan ng imprastruktura. Halimbawa nito ay ang pagtatayo ng mga bagong paaralan sa mga lugar na walang sapat na silid-aralan.

Pagpapakabit ng mga basic utilities - Kasama rin sa mga hakbang ng DepED ang pagpapakabit ng mga basic utilities tulad ng supply ng kuryente, tubig, at internet connection sa mga paaralan na walang sapat na supply.

Pagpapaayos ng mga existing na pasilidad - Nagbibigay rin ang DepED ng pondo para sa pagpapaayos at pagpapaganda ng mga pasilidad sa mga paaralan upang mapanatili ang kalidad at kaligtasan ng mga mag-aaral.

Pagsasagawa ng regular na inspeksyon - Upang masiguro ang kalidad ng imprastruktura ng paaralan, naglalaan ang DepED ng regular na inspeksyon upang masiguro na ang mga pasilidad ay ligtas at malinis para sa mga mag-aaral at guro.

Sa pangkalahatan, ang imprastruktura ng paaralan ay isang mahalagang elemento sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon. Kailangan ng mga mag-aaral at guro ng maayos at ligtas na kapaligiran upang makapag-aral at magturo nang mahusay.

References:

Asian Development Bank. (2017). Infrastructure for Quality Education. Retrieved from <https://www.adb.org/publications/infrastructure-quality-education>

Department of Education. (2020). Basic Education Information System. Retrieved from <https://www.deped.gov.ph/2020/11/16/depeds-school-mapping-shows-48-of-ph-schools-need-classroom-construction-repair/>

Department of Education. (2021a). DepEd Infrastructure Programs. Retrieved from <https://www.deped.gov.ph/programs-and-projects/infrastructure-programs/>

Department of Education. (2021b). DepEd Inspection and Monitoring. Retrieved from <https://www.deped.gov.ph/programs-and-projects/inspection-and-monitoring/>